

Tuổi trẻ Duy Tân Vinh danh tại Ngày hội Thanh niên Tình nguyện 2014

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần sẵn sàng xung kích tình nguyện vì cộng đồng, những năm qua tuổi trẻ Đại học Duy Tân có nhiều đóng góp và công hiến vì một Tp. Đà Nẵng phát triển và tươi đẹp. Những nỗ lực của tuổi trẻ Duy Tân đã được ghi nhận trong “Ngày hội Thanh niên tình nguyện - Trao Giải thưởng Chi đoàn và Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014” được tổ chức ngày 5/10/2014 tại nhà hát Trưng Vương, Tp. Đà Nẵng.



Ban Tổ chức trao bằng khen cho đồng chí Nguyễn Văn Tiền

“Ngày hội Thanh niên tình nguyện - Trao Giải thưởng Chi đoàn và Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014” là chương trình do Ban Thường vụ Thành Đoàn Tp. Đà Nẵng tổ chức nhằm thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014. Đây là hoạt động nhằm động viên kịp thời và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè” và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. 39 đơn vị Thanh niên tình nguyện và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc đã được vinh danh trong ngày hội.

Tổ chức tốt các hoạt động như: Hiến máu nhân đạo, hướng về biển Đông, giao lưu Quốc tế, Tình nguyện Hè, xây dựng các công trình Thanh niên,... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Duy Tân đã nhận được bằng khen của UBND Tp. Đà Nẵng cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2014. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã trao bằng khen đến BCH Liên Chi đoàn

Khoa Xây dựng Đại học Duy Tân đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2014. Hai cá nhân, Nguyễn Văn Tiền - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2014 và Trần Minh Dạ Thảo - Ủy viên BCH Đoàn Khoa Đào tạo Quốc tế nhận bằng khen Thanh niên tiêu biểu cấp Thành phố trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ của ngày hội, Ban Tổ chức cũng trao giải Nhì cuộc thi ảnh đẹp “Dấu ấn tình nguyện” cho Đại học Duy Tân.



Sinh viên Trần Minh Dạ Thảo

(Hàng dưới, thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen tại Ngày hội

Anh Phạm Viết Hiếu - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, Bí thư Đoàn Khoa Xây dựng, Đại học Duy Tân chia sẻ: “Trong chiến dịch Tình nguyện Hè 2014 vừa qua, Liên Chi đoàn Khoa Xây dựng đã tham mưu và chung sức cùng Đoàn Thanh niên Đại học Duy Tân hoàn thành hơn 200m đường bê tông cho bà con xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Trước đó, Đoàn Khoa đã kết hợp với đoàn sinh viên Singapore Polytechnic xây dựng nhà ăn, sơn mới xích đu, lan can và hỗ trợ các suất học bổng cho trẻ em làng Hy Vọng, Tp. Đà Nẵng. Trong thời gian tới, tập thể Đoàn Khoa sẽ luôn tích tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện, từ thiện của trường cũng như của thành phố.”

Những thành tích được biểu dương và ghi nhận tại “Ngày hội Thanh niên tình nguyện - Trao Giải thưởng Chi đoàn và Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2014” là động lực để Đoàn Thanh niên Đại học Duy Tân tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trên con đường thiện nguyện vì cộng đồng.

(Phước Thịnh)

